

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
“ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation”

ด้วยรักแห่งแผ่นดิน With love for the Nation

นิทรรศการที่จะนำผู้ชมเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำที่ประชาชนมีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชน โดยมีฉากหลังและเรื่องราวของ ธรรมชาติ ที่เปลี่ยนผ่านไปตามยุคสมัย เพื่อให้ผู้ชมได้ร่วมเดินทางผ่านความทรงจำที่ทรง ตราตราร่วมกันมากับการพัฒนาาร่วมด้วยกับพสกนิกร เพื่อให้ประเทศไทยก้าวมาได้จวบจน ปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่การจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ แบ่งออกเป็น ๕ โซน ประกอบด้วย

โซนที่ ๑ ธรณี สินธุ์ วา (บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้า) พบกับเทคโนโลยี Projection Mapping การจัดฉายภาพและเทคนิคเพื่อนำเสนอแนวคิด ดิน น้ำ ป่า และจุดเริ่มต้นการเดินทางตามหาความหมาย แห่งพระราชเสาวนีย์

โซนที่ ๒ จากฟากฟ้า สู่ม่านห่อ (บริเวณโถงด้านใน) พบกับเทคนิค Projection Mapping รอบทิศทาง ทำให้ผู้ชมรู้สึกเสมือนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเพื่อนำเสนอเรื่องราวการทรงงาน พร้อมกับชมการแสดงประกอบ มัลติมีเดีย “จำฉันไม่ได้ แต่ฉันจำได้” และมัลติมีเดีย “หยาดพระเสโทจากฟากฟ้า ที่ทรงห่วงใยเราเสมอ”

โซนที่ ๓ ด้วยดวงใจ ห่วงใยประชา พบกับมัลติมีเดีย Wall Interactive “หยาดพระเสโทจากฟากฟ้า ที่ทรงห่วงใยเรา” นำเสนอพระราชกรณียกิจในห้วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โซนที่ ๔ ราษฎร์ร่วมพัฒนา ชม VDO Presentation นำเสนอความสำเร็จของทุกคนที่ได้น้อมนำแนวทาง พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนเกิดโครงการต่าง ๆ มากมายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ตอบสนองสังคมไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการบอกเล่าความสำเร็จ และ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น

โซนที่ ๕ สืบสานรักษา พระราชปณิธาน ชมนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ในบริเวณทางออกจะได้พบกับเทคโนโลยีที่ส่งต่อความหมายของการเติบโตที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการดูแลป่าและน้ำ

ระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เปิดเข้าชมตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. โดยพักเที่ยง ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ซึ่งผู้สนใจเข้าชมสามารถ ลงทะเบียนผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ การจองในระบบเปิดให้จองวันละ ๑๐ รอบ โดยแต่ละรอบแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๓๐ คน โดยประมาณ

รอบการเข้าชม จำนวน ๑๐ รอบ มีดังนี้

รอบที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.	รอบที่ ๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
รอบที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.	รอบที่ ๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
รอบที่ ๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.	รอบที่ ๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.
รอบที่ ๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.	รอบที่ ๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
รอบที่ ๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	รอบที่ ๑๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ข้อกำหนดการเข้าชมนิทรรศการ

ผู้ที่เข้าชมต้องแสดง App หมอพร้อม ที่ฉีควัคซีนแล้วอย่างน้อย ๓ เข็ม และ/หรือ ผลตรวจ ATK



